

BÁO CÁO

**Tổng kết Chương trình vận động viện trợ PCPNN
giai đoạn 2013-2017 và xây dựng các dự án tiếp theo**

Thực hiện Công văn số 214/SNgV-HTQT, ngày 03/4/2018 của Sở Ngoại vụ về việc đề nghị báo cáo tổng kết Chương trình vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 và xây dựng các dự án tiếp theo, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân báo cáo các nội dung liên quan, cụ thể như sau:

I. Bối cảnh thực hiện Chương trình vận động PCPNN

1.1. Về tình hình kinh tế xã hội địa phương

Nghi Xuân là huyện đồng bằng, bãi ngang ven biển, nằm về phía Đông Bắc tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 47 Km, phía Nam tiếp giáp thị xã Hồng Lĩnh, phía Bắc tiếp giáp thành phố Vinh (Nghệ An), phía Đông giáp biển Đông; cách biên giới nước bạn Lào hơn 110 km về phía Tây, có hệ thống giao thông thủy, bộ khá thuận lợi, có 2 nhánh đường quốc lộ với chiều dài gần 35 km, hệ thống giao thông nông thôn với huyết mạch là tỉnh lộ 546, tỉnh lộ 547 đi qua. Bên cạnh đó, Nghi Xuân còn là vùng quê truyền thống, có nhiều di tích lịch sử văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, đa dạng, với gần 200 di tích lịch sử văn hóa (trong đó, có 68 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh); Tiêu biểu như: Khu di tích cấp Quốc gia đặc biệt, Khu Lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du; Nhà thờ Uy Viễn Tướng Nguyễn Công Trứ; hệ thống đền, chùa miếu mạo linh thiêng như: Đền Chợ Củi, Đình Hội Thống, Đền Nguyễn Xí, chùa Phong Phạm, chùa Thanh Lương, chùa Đà Liễu và Di chỉ khảo cổ Bãi Cọi (Xuân Viên), Đền Huyện (Xuân Giang)... có nhiều giá trị văn hóa phi vật thể như Ca trù Cổ Đạm được UNESCO công nhận là di sản phi vật thể của nhân loại, Trò Kiều, Sắc bùa, dân ca Nghệ Tĩnh được bảo tồn và phát huy giá trị....

Cùng với hệ thống giao thông đường bộ, Nghi Xuân còn có Cảng Biển, cảng Sông, có bến Giang Đình xuôi ra Cửa Hội; có 32 km bờ biển, với bãi biển trải dài, thoải mịn, sạch sẽ, hoang sơ của Khu du lịch Xuân Thành, Xuân Yên, Cương Gián... cùng với các dự án: Sân golf (18 lỗ) Xuân Thành với diện tích 115,86 ha và Trung tâm vui chơi giải trí đua Chó Xuân Thành đã hoàn thành, đang chờ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 06/2017/NĐ-CP, ngày 24/01/2017 của Chính phủ để đưa vào hoạt động (với tổng đầu tư hơn 400 tỷ đồng). Về phía Nam và Tây Nam Nghi Xuân được bao bọc bởi dãy núi Hồng Lĩnh trùng điệp, có nhiều cảnh đẹp và hệ thống hồ đập cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt,

là nơi có điều kiện để sản xuất vật liệu xây dựng và phát triển du lịch sinh thái... khai thác tiềm năng chân núi Hồng Lĩnh để phát triển các mô hình trang trại chăn nuôi gia súc hiệu quả cao. Nghi Xuân tiếp giáp với thành phố Vinh (Nghệ An), Trung tâm kinh tế của khu vực Bắc trung bộ, với giao thương thuận lợi về mọi mặt, tạo ra cho huyện nhiều tiềm năng kết nối vùng...

Nhiều năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng, Nghi Xuân đã có những khởi sắc đáng trân trọng trong thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế-xã hội, cuối năm 2017 được Tỉnh đánh giá, ghi nhận là đơn vị dẫn đầu tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng NTM, với kết quả tổng quát:

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 6,96%.
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 32 triệu đồng/người/năm.
- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Nông-Lâm-Thủy sản 19,81%/23,98 KH; CN-TCN-Xây dựng 44,63%/44,79 KH; Thương mại-dịch vụ 35,56%/31,22 KH.
- Thu ngân sách đạt 210 tỷ đồng.
- Tỷ lệ hộ nghèo: 6,27%;
- Cuối năm 2017 đã có 14/17 xã đạt chuẩn NTM.

1.2. Các yếu tố tác động đến việc vận động viện trợ phi chính phủ

- *An ninh-chính trị*: Là địa phương có tình hình an ninh-chính trị ổn định, là nhân tố quan trọng nhất quyết định khả năng thu hút, huy động các nguồn viện trợ, đầu tư vào địa bàn, nhất là các nguồn vốn có yếu tố nước ngoài, tuy nhiên nguồn viện trợ PCPNN chưa thu hút được nhiều do viện trợ là một trong những phương tiện để thực hiện ý đồ chính trị của các quốc gia viện trợ. nguồn vốn viện trợ sẽ bị ảnh hưởng bởi quan hệ sẵn có của bên cấp viện trợ cho nước nhận viện trợ bởi sự tương hợp về thể chế chính trị, bởi quan hệ địa dư gần gũi, cho nên các nguồn viện trợ này rất khó tiếp cận.

- *Điều kiện kinh tế*: Là một trong những nhân tố ảnh hưởng đến các khoản viện trợ và tính chất của các khoản viện trợ, tùy từng điều kiện mà nguồn viện trợ có thể là tiền, hàng hóa hay hỗ trợ công nghệ. Bên cạnh đó, các nước viện trợ nói chung đều muốn đạt được những ảnh hưởng về chính trị, và kinh tế đem lại lợi nhuận cho hàng hoá và dịch vụ tư vấn trong nước; họ gắn quỹ viện trợ với việc mua hàng hoá và dịch vụ của nước họ như là một biện pháp nhằm tăng cường khả năng làm chủ thị trường xuất khẩu và giảm bớt tác động của viện trợ đối với cán cân thanh toán. Với điều kiện kinh tế như nước ta hiện nay rất phù hợp để các nước viện trợ tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tại địa phương mức thu nhập người dân còn thấp nên cũng chưa được quan tâm nhiều từ các nước có viện trợ.

II. Kết quả thực hiện

1. Số lượng tổ chức phi chính phủ nước ngoài và giá trị viện trợ

Năm	Số tổ chức hoạt động		Số dự án	Giá trị giải ngân (USD)	Ghi chú
	Tổ chức PCPNN	Nhà tài trợ khác			
2015	Tổ chức Zhishan Foundation Taiwan (Đài Loan)		01	73.200.000 đồng (3.485 USD)	
2016	1. Tổ chức Zhishan Foundation Taiwan (Đài Loan)		01	73.200.000 đồng (3.485 USD)	
	2. Tổ chức Room to Read (Hoa Kỳ)		01	500.000.000 đồng (23.900 USD)	
2017	1. Zhishan Foundation Taiwan (Đài Loan)		01	73.200.000 đồng (3.182 USD)	
	2. Tổ chức Room to Read (Hoa Kỳ)		01	250.000.000 đồng (11.950 USD)	

Việc phối hợp thực hiện các hoạt động viện trợ

Năm 2015:

Theo quyết định số 18/QĐ-CTĐ ngày 13/4/2015 của Hội CTĐ tỉnh Hà Tĩnh về việc cấp hàng để tổ chức thăm, tặng quà cho đồng bào nghèo. UBND huyện Nghi Xuân đã tổ chức tiếp nhận và cấp phát 100 chiếc cho 100 đối tượng nghèo đặc biệt khó khăn ở 10 xã, thị trấn (Xuân Mỹ, Xuân Yên, Xuân Giang, Xuân Lam, Xuân Liên, Xuân Lĩnh, Cương Gián, Cổ Đạm, TT Nghi Xuân và Hội Người mù huyện) do nước *Á rập xê út* tài trợ trị giá là: 8.115.100 đồng.

Năm 2016:

- Trên lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo:

Từ tháng 01/2016 đến tháng 8/2019: Thông qua Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, được sự nhất trí của Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch-Đầu tư và Công An tỉnh, Huyện Nghi Xuân, được tổ chức Room to Read (một tổ chức phi chính phủ quốc tế, được thành lập năm 2000, có trụ sở tại Hoa Kỳ), đã hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện cho 10 trường Tiểu học trên địa bàn huyện, gồm: Xuân Giang, Xuân Hải, Xuân Phô, Xuân Trường, Xuân Hội, Xuân Viên, Xuân Mỹ, Xuân Yên, Cổ Đạm và Cương Gián 1, với tổng trị giá 1.000.000.000 VNĐ với mục tiêu "*Phát triển kỹ năng đọc và thói quen đọc cho học sinh; hỗ trợ nữ*

sinh hoàn thành bậc trung học phổ thông và trang bị những kỹ năng cần thiết giúp các em thành công trong cuộc sống”.

- Trong lĩnh vực cứu trợ:

Thông qua Hội Chữ thập đỏ Tỉnh tiếp nhận từ *Hiệp hội CTĐ Trăng lưỡi liềm Quốc tế* hàng viện trợ bão lụt gồm có 2 đợt:

Đợt 1: Theo Quyết định số 51/QĐ-CTĐ ngày 20 tháng 10 năm 2016 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh về việc chuyển tiền và hàng cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng do mưa trên địa bàn tỉnh. Hội CTĐ huyện Nghi Xuân đã tiếp nhận và phân bổ hàng bão lụt gồm có: Tiền: 15.000.000 đồng, Hàng: 20 thùng hàng, 5 bộ lọc nước, 3 thùng dầu gội đầu, 5 bộ sửa chữa nhà cửa và 10 hộp bột khử nước cho trường THCS Nguyễn Trãi, thị trấn Nghi Xuân, Xuân Đan, Xuân Lĩnh và Xuân Hội.

Đợt 2: Theo Quyết định số 52/QĐ-CTĐ ngày 11/11/2016 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh về việc chuyển tiền và hàng cứu trợ khẩn cấp để hỗ trợ khẩn cấp cho các gia đình bị ảnh hưởng do mưa trên địa bàn tỉnh. Hội CTĐ huyện Nghi Xuân đã tiếp nhận và phân bổ hàng bão lụt gồm có: 7 bộ sửa chữa nhà cửa, 10 thùng dầu gội đầu và 1 nhà bạt cho xã Cổ Đạm, Trường TH Cổ Đạm và huyện hội.

Năm 2017:

Căn cứ công văn số 250/CV-CTĐ ngày 18/8/2017 Hội CTĐ tỉnh thông qua tổ chức **Hội Việt Kiều vùng 3 miền biên giới Đức-Pháp-Thụy Sĩ** đã hỗ trợ nhà ăn bán trú cho Trường Tiểu học Xuân Lam số tiền 100.000.000 đồng.

Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp với **Hội Phật giáo Hải ngoại** trao tặng quà trực tiếp tại các xã, thị trấn với 1.050 suất quà, mỗi suất trị giá 525 ngàn đồng, tổng giá trị quà tặng 551,2 triệu đồng.

2. Lĩnh vực hoạt động: Tổ chức: Zhishan Foundation Taiwan, địa chỉ của văn phòng đại diện: Thành phố Huế, hỗ trợ học bổng dài hạn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên vượt khó học tốt, học giỏi giai đoạn 2015-2017.

3. Địa bàn hoạt động: dự án của tổ chức Zhishan Foundation Taiwan tập trung tại các xã Cương Gián, Xuân Thành, Xuân Yên.

4. Đối tượng hưởng lợi: dự án của tổ chức Zhishan Foundation Taiwan là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên vượt khó học tốt, giỏi trên địa bàn 3 đơn vị: Cương Gián, Xuân Thành, Xuân Yên.

5. Đánh giá chung: Chương trình hỗ trợ học bổng dài hạn của tổ chức Zhishan Foundation Taiwan đã góp phần giúp đỡ cho học sinh con các gia đình nghèo gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện đi học, giảm tỷ lệ bỏ học giữa chừng, tạo niềm tin để các em cố gắng phấn đấu trong học tập và rèn luyện.

III. Các biện pháp đã thực hiện

1. Triển khai thực hiện các văn bản pháp quy liên quan

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh về hoạt động đối ngoại nói chung và hoạt động viện trợ PCPNN nói riêng, Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức quán triệt các nhiệm vụ tại Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ PCPNN trên địa bàn Hà Tĩnh (ban hành kèm theo Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 08/5/2012 của UBND tỉnh) quán triệt Kế hoạch số 161-KH/TU ngày 02/4/2015 của Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 98-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư (Khóa IX) về công tác PCPNN tại các Hội nghị, cuộc họp giao ban định kỳ. Lồng ghép việc thực hiện Chương trình vận động viện trợ PCPNN vào Kế hoạch đối ngoại hàng năm của Huyện.

2. Tăng cường hợp tác, cung cấp thông tin

Trong những năm qua, thực hiện chủ trương Hội nhập kinh tế của Tỉnh; được sự quan tâm của Sở Ngoại vụ và các sở, ngành cấp tỉnh; các bộ, ngành Trung ương và sự đồng thuận của các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị, các nhà hảo tâm trong và ngoài nước...việc tiếp cận và cung cấp thông tin phục vụ việc vận động địa bàn huyện Nghi Xuân đã có nhiều chuyển biến rõ rệt, cụ thể:

- Thông qua Sở Ngoại vụ, Sở KH-ĐT tỉnh Hà Tĩnh và Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ KH-ĐT, năm 2016 UBND huyện đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư vào địa bàn huyện, được UBND tỉnh và Bộ KH-ĐT đánh giá cao; Tại Hội nghị có sự tham gia của với trên 16 nhà đầu tư đăng ký, ký kết đầu tư vào địa bàn với tổng nguồn vốn trên 6.000 tỷ đồng; Tại Hội nghị có Ngài Yashiro, Chuyên gia Cao cấp của tổ chức JICA Nhật Bản tham dự.

- Trên cơ sở các nội dung, tài liệu sau Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016 của Huyện, thông qua các hệ thống thông tin địa chúng, như: VTV1, VTC14, Công Thông tin điện tử huyện, Báo Đầu tư và một số Cơ quan Báo chí khác đã chuyển tải nhiều thông tin, quảng bá cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước về tiềm năng, lợi thế trong phát triển kinh tế-xã hội huyện nhà...

Thông qua Sở KH-ĐT, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ, từ năm 2016 đến tháng 12/2017, UBND huyện đã nhiều lần tổ chức đón và làm việc với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan và Trường Đại học KH-KT Minh Tân Đài Loan về việc tìm hiểu, xem xét đầu tư một số dự án trên địa bàn huyện Nghi Xuân và xúc tiến việc hợp tác du học tại Đài Loan cho học sinh, người lao động trên địa bàn huyện....

- UBND huyện đã tham dự các Hội nghị ký kết, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình triển khai Dự án học bổng từ năm 2015 đến nay và phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Văn phòng Zhishan tại Việt Nam tổ chức cho trẻ em nhận học bổng dài hạn tham dự trại hè Chắp cánh ước mơ năm 2015 đến năm 2017; ngoài việc tiếp nhận học bổng khắc phục khó khăn trong cuộc sống,

vươn lên học tập còn là cơ hội giao lưu, gặp gỡ giúp trẻ em trên địa bàn huyện được kết tình thân ái giúp đỡ nhau trong cuộc sống....

3. Các biện pháp để tăng cường công tác vận động viện trợ

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động và kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức phi chính phủ nhằm giúp nhân dân khắc phục khó khăn trong phòng chống thiên tai và trong cuộc sống.

4. Đánh giá về tình hình vận động viện trợ và tính hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện.

Nhìn chung, việc vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ về trên địa bàn huyện chưa nhiều, giá trị vật chất đang còn hạn chế (mới chỉ có chương trình hỗ trợ học bổng dài hạn của tổ chức Zhishan Foundation Taiwan và Chương trình viện trợ xây dựng Thư viện thân thiện của tổ chức Room to Read, nhưng đã góp phần thiết thực trong việc bổ sung cơ sở, vật chất trường TH đạt chuẩn Quốc gia, nâng cao nhận thức, chất lượng của Văn hóa đọc (không chỉ cho giáo viên, học sinh trong các trường học mà còn cho cả cộng đồng xã hội...), nâng cao chất lượng GD-ĐT hiện nay (bậc Tiểu học); giúp đỡ cho học sinh con các gia đình nghèo gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có điều kiện đi học, giảm tỷ lệ bỏ học giữa chừng, tạo niềm tin để các em cố gắng phấn đấu trong học tập và rèn luyện....

IV. Đánh giá chung

Về công tác triển khai thực hiện Chương trình vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài huyện Nghi Xuân giai đoạn 2013-2017 vẫn chưa đạt được hiệu quả cao, nguồn viện trợ PCPNN chưa thu hút được nhiều do viện trợ là một trong những phương tiện để thực hiện ý đồ chính trị của các quốc gia viện trợ. nguồn vốn viện trợ sẽ bị ảnh hưởng bởi quan hệ sẵn có của bên cấp viện trợ cho nước nhận viện trợ bởi sự tương hợp về thể chế chính trị, bởi quan hệ địa dư gần gũi, cho nên các nguồn viện trợ này đang khó tiếp cận.

V. Phương hướng, trọng tâm giai đoạn tiếp theo

Thời gian tới, đặc biệt trong năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh, UBND huyện Nghi Xuân đang tập trung mọi nỗ lực với quyết tâm hoàn thành các tiêu chí Huyện đạt chuẩn NTM, đô thị văn minh đầu tiên của tỉnh Hà Tĩnh; ngoài việc tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, đô thị văn minh”, việc tuyên truyền, quảng bá tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, huy động các nguồn lực cho xây dựng các cơ sở hạ tầng KT-XH và phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho người dân có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó có việc vận động, thu hút các nguồn vốn PCPNN theo chủ trương của Tỉnh và Chính phủ; để góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH đã đề ra, UBND huyện tập trung:

- Thông quan các diễn đàn, tiếp tục tuyên truyền, kêu gọi, vận động đến các tổ chức phi chính phủ và các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các tổ chức Việt kiều trong khu vực và trên thế giới để giúp nhân dân tiếp cận với các dịch vụ xã

hội, nâng cao nhận thức, khắc phục những khó khăn trong cuộc sống. Tập trung hỗ trợ cho các đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, các hộ bị ảnh hưởng thiên tai, bão lụt, bị rui ro, hoạn nạn; các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn....

- Phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm thu hút, kêu gọi các dự án mà các tổ chức phi chính phủ đang triển khai, nhất là tổ chức tốt các diễn đàn gặp mặt bà con Việt kiều về thăm thân nhân dịp lễ, tết để khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước và huy động hiệu quả sự đóng góp của bà con trong đầu tư xây dựng hạ tầng, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội

- Triển khai công tác giám sát nguồn viện trợ của các tổ chức phi chính phủ, các nhà tài trợ khác đến các cơ quan, tổ chức nhằm công khai, minh bạch tạo niềm tin cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân.

- Tăng cường hợp tác, cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình huyện để tăng cường tuyên truyền, vận động, tập trung nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình.

- Tiếp tục phát huy có hiệu quả các chương trình đầu tư từ nguồn vốn PCPNN đã thực hiện từ năm 2015, 2016 đến nay, như: Chương trình hỗ trợ học bổng dài hạn cho học sinh nghèo của tổ chức Zhishan (Đài Loan) và Chương trình hỗ trợ xây dựng thư viện thân thiện cho 10 trường Tiểu học trên địa bàn của tổ chức Room to Read (Hoa Kỳ).

VI. Một số kiến nghị, đề xuất

Đề nghị Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tiếp tục vận động các nguồn viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ khác, nhân rộng địa bàn hoạt động, số lượng trẻ em nhận học bổng dài hạn; đặc biệt trong thời gian tới cần bổ sung thêm nhiều dự án và mở rộng thêm nhiều đối tượng như: người khuyết tật, người già cô đơn, người cao tuổi...

Đề nghị Sở Ngoại vụ quan tâm ưu tiên điều phối, chia sẻ thông tin, giới thiệu nguồn vận động mới, phân bổ các dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài cho địa phương trên các lĩnh vực.

Trên đây là báo cáo Tổng kết Chương trình vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2013-2017 và xây dựng các dự án tiếp theo của huyện Nghi Xuân, UBND huyện báo cáo Sở Ngoại vụ tổng hợp báo cáo chung của toàn tỉnh./.

Nơi nhận:

- Các Sở: Ngoại vụ, Lao động-TBXH;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Thường trực UBMTTQ huyện;
- Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Trưởng các phòng, ban, đơn vị: Nông nghiệp - PTNT, Giáo dục - Đào tạo; Tài chính-Kế hoạch, Lao động-TBXH, Văn hóa-Thông tin, Công an huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện,
- Lưu: VT;
- Gửi: VB giấy và VBĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Bùi Việt Hùng

**DANH MỤC CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI NGUỒN VIỆN TRỢ
PHI CHÍNH PHỦ, VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI (03 Dự án)**
(Kèm theo Báo cáo số 105/BC-UBND, ngày 11/4/2018 của UBND huyện)

I. Dự án đường gom tuyến Đê hữu Sông Lam và hệ thống điện chiếu sáng Đê hữu Sông Lam

1. Tên dự án: Dự án đường gom tuyến Đê hữu Sông Lam và hệ thống điện chiếu sáng Đê hữu Sông Lam.

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân

- Địa chỉ liên lạc: Tổ Dân phố 1, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân.

- Số điện thoại/Fax: 02393.826.325

3. Đơn vị thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân

- Địa chỉ liên lạc: Tổ Dân phố 1, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân.

- Số điện thoại/Fax: 02393.826.325

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2019

5. Địa điểm thực hiện dự án: TT Xuân An, xã Xuân Giang, TT Nghi Xuân

6. Tổng vốn của dự án: 150.000.000.000 VNĐ, tương đương 6.521.739 USD

Trong đó:

Vốn viện trợ không hoàn lại: 135.000.000.000 VNĐ, tương đương 5.869.565 USD

Vốn đối ứng (nếu có): 15.000.000.000đ

7. Bối cảnh, sự cần thiết và hiệu quả của dự án

7.1. Tính cần thiết của dự án.

Dự án đường gom tuyến Đê hữu Sông Lam và hệ thống điện chiếu sáng Đê hữu Sông Lam có chiều dài 6,5 Km đã được phê duyệt trong quy hoạch chung hệ thống giao thông của huyện Nghi Xuân. Đây là một dự án hạ tầng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc góp phần trực tiếp phát triển KT-XH và phát triển đô thị của huyện Nghi Xuân, tạo điều kiện để thu hút kêu gọi đầu tư phát triển du lịch của địa phương.

7.2. Đối tượng hưởng lợi từ dự án: Toàn bộ dân sinh của TT Xuân An, TT Nghi Xuân và xã Xuân Giang sinh sống quanh Đê hữu Sông Lam

7.3. Hiệu quả của dự án mang lại: Việc hoàn thành dự án sẽ tạo điều kiện thúc đẩy sự hình thành và phát triển đô thị tại huyện Nghi Xuân - tỉnh Hà Tĩnh. Góp phần phát triển du lịch, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử của huyện Nghi

8. Các mục đích của dự án: Nghi Xuân từng bước hoàn chỉnh quy hoạch mạng lưới giao thông của huyện Nghi Xuân, thiết lập trục đường ven sông nối các đô thị thuộc huyện Nghi Xuân phục vụ cho tuyến hành lang du lịch ven sông

Lam; thúc đẩy sự hình thành và phát triển của dự án quy hoạch mới tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

9. Các hoạt động chủ yếu của dự án (nội dung):

Xây dựng đường gom phục vụ việc đi lại, giao thương, hoạt động dân sinh của nhân dân,

II. Dự án Xây dựng Hạ tầng khu trung tâm hành chính thị trấn Xuân An

1. Tên dự án: Dự án đường gom tuyến Đê hữu Sông Lam và hệ thống điện chiếu sáng Đê hữu Sông Lam

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân

- Địa chỉ liên lạc: Tổ Dân phố 1, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân.

- Số điện thoại/Fax: 02393.826.325

3. Đơn vị thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân

- Địa chỉ liên lạc: Tổ Dân phố 1, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân.

- Số điện thoại/Fax: 02393.826.325

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 2019

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Xuân An

6. Tổng vốn của dự án: 30.000.000.000 VNĐ, tương đương 1.304.347

USD

Trong đó:

Vốn viện trợ không hoàn lại: 27.000.000.000 VNĐ, tương đương 1.173.913

USD

Vốn đối ứng (nếu có): 3.000.000.000đ

7. Bối cảnh, sự cần thiết và hiệu quả của dự án

7.1 Tính cần thiết của dự án.

- Thực hiện quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân An đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt tạo điểm nhấn tại khu vực trung tâm đô thị cửa ngõ huyện Nghi Xuân; khai thác có hiệu quả quỹ đất tạo nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị, tăng nguồn thu ngân sách; góp phần khắc phục một số tiêu chí đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV của thị trấn Xuân An.

7.2 Đối tượng hưởng lợi từ dự án: Toàn bộ dân sinh của TT Xuân An và người dân các vùng lân cận đến giao dịch

7.3 Hiệu quả của dự án mang lại: Dự án đầu tư sẽ mang lại diện mạo mới cho thị trấn Xuân An; Tạo lập được môi trường làm việc tiện nghi, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục vụ của chính quyền địa phương đối với người dân; phục vụ chỉnh trang đô thị, khai thác quỹ đất, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

8. Các mục đích của dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng khu trung tâm hành chính với kết cấu hạ tầng khang trang, hiện đại, đồng bộ, kết hợp khu đô

thị mới Xuân An là điểm nhấn tại khu vực trung tâm đô thị cửa ngõ huyện Nghi Xuân nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung.

9. Các hoạt động chủ yếu của dự án (nội dung):

Phục vụ các hoạt động xã hội, phục vụ nhân dân trong địa bàn và vùng lân cận

III. Dự án Xây dựng Đền Xứ - Cổ Đạm

1. Tên dự án: Xây dựng Đền Xứ - Cổ Đạm

2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân

- Địa chỉ liên lạc: Tổ Dân phố 1, thị trấn Nghi Xuân, huyện Nghi Xuân.

- Số điện thoại/Fax: 02393.826.325

3. Đơn vị thực hiện dự án: Ủy ban nhân dân xã Cổ Đạm

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án: tháng 6 năm 2018

5. Địa điểm thực hiện dự án: thôn 4 xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, Tỉnh Hà Tĩnh.

6. Tổng vốn của dự án: 4 tỷ VNĐ, tương đương 180.000USD

Trong đó:

- Vốn viện trợ không hoàn lại: 4 tỷ VNĐ, tương đương 180.000 USD

- Vốn đối ứng (nếu có): 0

7. Bối cảnh, sự cần thiết và hiệu quả của dự án

Ca Trù xuất hiện từ thời Triệu Đà, Lý Trần là một loại hình văn nghệ sinh ra từ dân gian phát triển đi vào cung cấm, rồi trở thành một lối chơi phong lưu, tao nhã, đã trải qua nhiều triều đại, rồi lại từ cung cấm phổ biến ra dân gian, tạo nên những áng văn thơ tuyệt bút. Nửa đầu thế kỷ XVIII của nhóm Ca Trù của 4 phủ 12 huyện tề tựu về làng Phú Giáo thuộc tổng Cổ Đạm thành lập xứ Ca Trù chung của 2 tỉnh lấy tên là “ An Tĩnh lương tỉnh giáo phường ty”, đây là thời kỳ Ca Trù thịnh hành cho đến cuối thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX. Để thờ vị Tổ sư Ca Trù là Thanh Xà Đại Vương và Mãm Đào Hoa Công Chúa và làm nơi không gian diễn xướng Ca Trù, trung tâm giáo phường đã xây dựng tại đây một ngôi đền rất rộng lớn và đẹp gọi là ”Đền Xứ”. Sau nửa thế kỷ Ca Trù vắng bóng, nay được Đảng, nhà nước quan tâm đến đời sống tinh thần, Ca Trù - một di sản văn hóa phi vật thể đã được khôi phục. Đặc biệt, Ca trù của Việt Nam được UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Đền Xứ thờ Tổ sư Ca Trù do xây dựng quá lâu và chịu ảnh hưởng của thiên nhiên đền đã hư hỏng các kết cấu, kiến trúc nhà đền hiện nay không còn nữa, chỉ còn tồn tại vị trí nền đất của nhà đền. Các hạng mục khu đền chỉ thông qua hồi ức của các bậc cao tuổi kể lại. Mặc dù trong những năm qua công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá Ca trù Cổ Đạm đã đạt được một số kết quả, đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên việc bảo tồn di sản Ca trù còn chậm, thiếu tính đồng bộ, nguồn kinh phí của nhà nước và nguồn kinh phí xã hội hoá còn thấp so với yêu cầu thực tế; công tác bảo tồn chưa có sự gắn kết, thiếu tính bền vững, chưa tạo được điểm nhấn cho văn

hoá Nghi Xuân. Chính vì vậy để giữ gìn, bảo tồn Ca Trù Việt Nam nói chung, Ca Trù Cổ Đạm nói riêng, trước hết cần phải phục hồi xây dựng Đền Xứ là nơi thờ tự Tổ Sư ca trù cổ Đạm đồng thời là không gian diễn Xướng của nghệ thuật Ca trù.

Đối tượng hưởng lợi là toàn thể nhân dân xã Cổ Đạm và huyện Nghi Xuân nói riêng và những người có đam mê nghệ thuật Ca Trù nói chung trong nước và trên thế giới.

Hiệu quả của dự án: Nêu được khôi phục Đền Xứ Ca Trù Cổ Đạm là nơi để nhân dân Cổ Đạm nói riêng-nhân dân huyện Nghi Xuân nói chung tưởng nhớ về tổ sư Ca Trù, và cũng là nơi sinh hoạt ca Trù cho các thế hệ yêu mến không chỉ của Cổ Đạm, Nghi Xuân mà của cả nước.

8. Các hoạt động chủ yếu của dự án (nội dung):

- 8.1. Phục hồi, xây dựng Nhà thượng điện.
- 8.2. Phục hồi, xây dựng Nhà Bái đường (nhà trò);
- 8.3. Xây dựng các công trình phụ trợ.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN